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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สอง  คร้ังที่หนึ่ง  ประจ าปีพุทธศักราช  2566 

วันอังคารท่ี  22  สิงหาคม  2566  เวลา  13.30  นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
**************************************** 

ผู้มาประชุม 

1. นายสุธีระพงษ ์ วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
2. นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 1 
3. นายปภาน   นัยต๊ิบ   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 2 
4. ว่าท่ี ร.ต.ปภาวิน ปวงใจ   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
5. นายอัมรินทร์  มณีรัตน์   ส.อบจ.ชร. อ าเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 1 
6. นายเดช  จ่ิงมาดา   ส.อบจ.ชร. อ าเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 2 
7. นายสะอาด  ปัญญาดี   ส.อบจ.ชร. อ าเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 4 
8. นายชินกรณ์  บั้งเงิน   ส.อบจ.ชร. อ าเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 5 
9. นายอ านาจ  ทาจินา   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 6 
10. นางทานตะวัน แสนพิช   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 7 
11. นายสุรเชษฐ  วงศ์น้อย   ส.อบจ.ชร. อ าเภอพาน   เขตเลือกตั้งท่ี 2 
12. นายอนุชา  ยอดเชียงค า  ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่สาย  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
13. นายชาญชัย  แสนรัตน์  ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่สาย  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
14. นายอนุภาส  ปฎิเสน   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่สาย  เขตเลือกตั้งท่ี 3 
15. นายชินกร  ก๊อใจ   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่จัน  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
16. นางปาริชาติ  จิระมณี   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่จัน  เขตเลือกตั้งท่ี 3 
17. นายสรายุธ  ฟูวงศ์   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่สรวย  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
18. นายสมัคร  กันจีนะ   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่สรวย  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
19. นางรัชนีกร  วงษา   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอเวียงป่าเป้า เขตเลือกตั้งท่ี 1 
20. นายจรัญ  สิทธิวงค์   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอเวียงป่าเป้า เขตเลือกตั้งท่ี 2 
21. นายบุญตัน  เสนค า   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเทิง  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
22. นายเกษม  หาญกล้า  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเทิง  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
23. นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา ส.อบจ.ชร.   อ าเภอเชียงของ  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
24. นายวราวุฒิ  ไชยวงค์   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเชียงของ  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
25. นายสุวิน  เครื่องสีมา  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเชียงแสน  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
26. นายอนุรักษ์  ทองเสรี   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเชียงแสน  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
27. นายธรณินทร์ เบ็ญชา   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง เขตเลือกตั้งท่ี 2 
28. นายชัยวัฒน์  อุดขา   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอป่าแดด  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
29. นายนิคม  ยะป๊อก   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอพญาเม็งราย เขตเลือกตั้งท่ี 1 
30. นางนิตยา  ยาละ   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเวียงแก่น  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
31. นายฑราวุธ  กันทะเขียว  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอขุนตาล  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
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32. นายจิรากร  แก้วเข่ือน  ส.อบจ.ชร. อ าเภอแม่ลาว  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
33. นายสมเกียรติ กันธิพันธ์  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอดอยหลวง  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 

ผู้ลาประชุม 
1. นายเฉลิมชัย  สุภาวรรณ์  ส.อบจ.ชร. อ าเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 3 
2. นายณรงค์  ธีรวุฒิโรจน์  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง เขตเลือกตั้งท่ี 1 
3. นายจิรายุ  เผ่ากา   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอพาน  เขตเลือกตั้งท่ี 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
2. นายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
3. นางทรงศรี  คมข า   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
4. นางอัญญลักษณ์ กายาไชย  เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
5. นางนภาภัณฑ์  ต่วนชะเอม  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
6. สิบเอกวิมล  รู้ท านอง   ผู้อ านวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. นางเชิดทรง  ฤทธิ์จิตเพียร  ผู้อ านวยการกองการท่องเท่ียวและกีฬา 
8. นายวีระยุทธ  คีลาวงค์   แทนผู้อ านวยการโรงเรียน อบจ. เชียงราย 
9. นายศุภกฤต  แสนอินเมือง  ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง 
10. นายอนันต์  นัยต๊ิบ   ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
11. นายอุดม  ไข่แก้ว   หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
12. นางสาวพิมณพรรธน์ จินดาขัด  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
13. นางสาวณิชาภา สันธิ   หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
14. นางจิตรา    กาวี   หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
15. นางสาวปราณปรียา โพธิเลิศ   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
16. นางสาวประภาพรรณ พลเย่ียม  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
17. นายปกาสิต  มณีลังกา  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
18. นายอดุลศักดิ์ เตียวตระกูล  หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
19. สิบเอกภายุภัคค์ เสนางาม  หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
20. นายประพันธ์ คมสาคร   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
21. นางปัทมา  สมประสงค์  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 
22. นางสาวเรณู  เหมมั่น   รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
23. นางสุพร  รักษา   รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
24. นางสาวกัญญาณัฐ ไชยลังกา  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
25. นายประสิทธิ์ เด่นศิริโยธา  นิติกรช านาญการ 
26. นางสาวธัญญพัทธ์ ศิจิตต์   นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
27. นางสาววิภา  แสนชัย   นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
28. นางสาวเสาวนีย์ ปินค า   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
29. นางวันนิดา  คีลาวงค์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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30. นางสาวรัชนีกร   ชัยสนิท   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
31. นางสาวญานิล หน่อท้าว  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
32. นางสาวจุฑาทิพย์ ชัยศรีสวัสด์ิ  ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 
33. นางสาววลัยพรรณ ยอดสาแล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
34. นายศุภโชติ  หอมนาน  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
35. นางสาวสุชาดา ขจรทวีไพศาล  ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์นายก อบจ.เชียงราย 
36. นางสาวพัฒนีย์ภรณ์ อาจโพธิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
37. นายณัฐกิตต์ิ  เรือนปิน   เจ้าหน้าท่ี อบจ.เชียงราย 
38. นายชมชาติ  กัปปะหะ  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
39. นายเสน่ห์  ปัญญาดี   ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์นายก อบจ.เชียงราย 
40. นายอาทิตย์  รู้ท านอง   ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์นายก อบจ.เชียงราย 
41. นางสาวกัญสุชญา วงศ์ดาว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา 
ว่าที่ ร.ต.ปภาวิน  ปวงใจ  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม  ครับเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จุดธูป เทียน  
บูชาพระรัตนตรัย 

 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ท่านรองนายก  ท่านรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  องค์ประชุมครบนะครับ ขอเชิญเลขานุการสภาได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ครับ 

ว่าที่ ร.ต.ปภาวิน  ปวงใจ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ตามมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง ครั้งท่ีสอง ประจ าปี

พุทธศักราช 2565  เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2565  เห็นชอบก าหนด วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง ประจ าปี
พุทธศักราช 2566 ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป มีก าหนด 45 วัน นั้น 

อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ 20 ข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ีสอง ประจ าปีพุทธศักราช  2566 นับต้ังแต่วันท่ี  1  สิงหาคม 
2566  เป็นต้นไป มีก าหนด 45 วัน 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ  ณ  วันท่ี  27  เดือนกรกฎาคม  พุทธศักราช 2566 ลงช่ือ  
นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ีสอง ครั้งท่ีหนึ่ง ประจ าปีพุทธศักราช  2566  ในวันท่ี 22  สิงหาคม พุทธศักราช 
2566  เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครับ 

/นายสุธีระพงษ์...   
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นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

เรื่องแต่งต้ังท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์
พุทธศักราช 2564 โดยก าหนดวิสัยทัศน์สร้างสรรค์พัฒนาทันสมัยก้าวหน้า เชียงรายน่าอยู่อย่างยั่งยืน ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และรูปแบบการพัฒนา 18 อ าเภอ 18 รูปแบบ
พัฒนาเชียงราย โดยมีนโยบายเพื่อบรรลุเป้าหมาย 13 ข้อนั้น  

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี เกิดประสิทธิภาพเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและพัฒนาจังหวัดเชียงราย ในทุกนโยบาย 
มีการบูรณาการนโยบายกับทุกภาคส่วนเกิดสัมฤทธิ์ผลและสู่บริบทความยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ท่ีต้ังไว้  สอดคล้องกับ
นโยบายท่ี 13  สามพี่น้องท้องถิ่นรวมใจชุมชนและการมีส่วนร่วมจึงแต่งต้ังท่ีปรึกษากิตติมศักด์ินายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้  

1. นายชมชาติ กัปปะหะ ด้านการบริหาร  
2. นายเสน่ห์ ปัญญาดี ด้านการบริหาร   
3. นางสาวสุชาดา ขจรทวีไพศาล ด้านการบริหาร   
4. นายอาทิตย์ รู้ท านอง ด้านการบริหาร  
5. นายวิเชียร สุวรรณรัตน์ ด้านการสาธารณสุข  
6. นางขจีรัตน์ บุญวิวัฒนาการ ด้านการสาธารณสุข  

 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    
                               สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปีพุทธศักราช 2566 

ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 

นายสะอาด  ปัญญาดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงรายผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสะอาด  ปัญญาดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย  อ าเภอเมือง เขต 4  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ขอรายงานผลการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีสาม ประจ าปี
พุทธศักราช 2566  เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คราวดังกล่าวแล้ว จึงได้น าเสนอต่อท่ีประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครับ 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
          ขอบคุณครับ  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีสาม 
ประจ าปีพุทธศักราช 2566  เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 มี 10 หน้า กรุณาได้ตรวจสอบด้วยว่า  
มีข้อความใดไม่ถูกต้อง  ต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงอะไรบ้าง ขอเชิญครับ 

/นายสุธีระพงษ์...   
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นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ถ้าไม่มี  ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยนะครับ  มีสมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีสาม ประจ าปีพุทธศักราช  2566  
เมือ่วันท่ี 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 โปรดยกมือขึ้นครับ  

เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยท่ีสาม ประจ าปีพุทธศักราช 2566  เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 

    

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ   29    เสียง             งดออกเสียง    4    เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติ  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 งบประมาณ พุทธศักราช 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

         ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครับ 
 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย บัดนี้ ถึงเวลาท่ีผู้บริหาร

ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ พุทธศักราช 2567 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
    1.1. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป         
    ในปีงบประมาณ พุทธศักราช 2566 ณ วันท่ี 11 สิงหาคม พุทธศักราช  2566 องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น  มีสถานะการเงิน ดังนี้       
  1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 973,649,941.96 บาท     
  1.1.2 เงินสะสม จ านวน 1,551,871,918.90 บาท     
  1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 225,136,644.25 บาท    
  1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 39 โครงการ   
รวม 29,765,885.04 บาท        
  1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพนั จ านวน 161 โครงการ        
รวม 88,669,232.44 บาท  

    1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 63,981,399.51 บาท      
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พุทธศักราช 2565 

              2.1 รายรับจริง จ านวน 846,294,425.61 บาท ประกอบด้วย    
                    หมวดภาษีอากร      จ านวน   41,570,027.86 บาท 
                    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน     2,383,859.70 บาท 
                    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน     4,679,151.07 บาท 
                    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน      0.00 บาท 
 

/หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด… 
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                    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน         656,503.00 บาท 
                    หมวดรายได้จากทุน   จ านวน         608,420.00 บาท     
                    หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน  658,207,163.98 บาท 

          หมวดเงินอุดหนุน    จ านวน  138,189,300.00 บาท 
   2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน   102,350,314.48 บาท 
   2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 541,126,585.70 บาท ประกอบด้วย    

 

 
 
 
 
 
 

      
2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 35,709,686.49 บาท 
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี จ านวน 28,155,088.50 บาท 
2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

 
ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2567 

1.รายรับ ประมาณการ ปี 2567 
รายได้จัดเก็บเอง  
   หมวดภาษีอากร 45,000,000.00 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 6,000,000.00 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,205,000.00 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ 750,000.00 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 203,000.00 
   หมวดรายได้จากทุน 105,000.00 
   รวมรายได้จัดเก็บเอง 56,263,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
   หมวดภาษีจัดสรร 671,000,000.00 
   รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 671,000,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
   หมวดเงินอุดหนุน 224,537,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 224,537,000.00 
รวม 951,800,000.00 

 
/2.รายจ่าย... 

งบกลาง 
งบบุคลากร 

จ านวน     
จ านวน 

77,322,511.54 
193,187,096.88 

บาท 
บาท 

งบด าเนินงาน จ านวน 221,912,465.53 บาท 
งบลงทุน จ านวน 41,942,211.75 บาท 

งบเงินอุดหนุน จ านวน 6,762,300.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
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2.รายจ่าย ประมาณการ ปี 2567 
จ่ายจากงบประมาณ  
   งบกลาง 68,727,396.00 
   งบบุคลากร 240,452,730.00 
   งบด าเนินงาน 466,084,459.00 
   งบลงทุน 168,834,415.00 
   งบเงินอุดหนุน 7,701,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 951,800,000.00 
 

จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้โปรดพิจารณาค่ะ 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้แถลงต่อสภา มีท่านใดจะอภิปรายหรือให้ความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาร่างญัตติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พุทธศักราช 2567  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายบ้างครับ  เชิญครับ เชิญท่านวสุพล ครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพ เพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผม

นายวสุพล จตุรคเชนทร์เดชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขต 1 อ าเภอเชียงของ ตามร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พุทธศักราช 2567 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผมมีความเป็นห่วงเป็นใยผู้บริหารครับ สืบเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาเราจัดซื้อ
เครื่องจักรกลไปเป็นจ านวนเยอะ และปีงบประมาณนี้เราก็จะต้องซื้ออีกเป็นจ านวนเยอะเช่นเดียวกันนะครับ แต่
เห็นในร่างข้อบัญญัติได้ต้ังงบประมาณค่าใช้จ่าย เรื่องของน้ ามันเช้ือเพลิง ไว้ค่อนข้างท่ีจะน้อยนะครับ แต่ก็เข้าใจ
ทางด้านท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อาจจะมีงบประมาณไม่เพียงพอเป็นข้อจ ากัดนะครับ ท้ังนี้
ท้ังนั้นด้วยความเป็นห่วงนะครับ ถ้าเผ่ือมีโอกาสได้ต้ังงบประมาณเพิ่มเติม ขอให้ท่านได้พิจารณาเรื่องของน้ ามัน
เช้ือเพลิง เนื่องจากว่าเครื่องจักรกลท่ีเราจัดซื้อมาส าหรับปีงบประมาณก่อนๆและปีงบประมาณท่ีจะถึงนี้จะมีจ านวน
เข้ามาเยอะนะครับ เนื่องจากว่าพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายของเรา มีปัญหาท่ีจ าเป็นจะต้องไปแก้ไขความเดือดร้อนให้กับ
พี่น้องชาวจังหวัดเชียงราย ท่ัวทั้งจังหวัด เกรงว่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าใช้จ่ายในหมวดนี้จะมีไม่เพียงพอนะครับ อันนี้ก็
ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย อันดับท่ีสองครับ ในร่างข้อบัญญัติตรงนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเหมือนกันนะครับ 
ส าหรับชุดปฏิบัติการขุดเจาะบ่อบาดาล เนื่องจากคลุกคลีกับทางด้านเครื่องจักรกลหนักของ อบจ.เชียงราย ของเรา 
ท่ีไปแก้ปัญหาเรื่อง การขุดเจาะบ่อบาดาลให้พี่น้องประชาชนท่ัวท้ังจังหวัดเชียงราย มีน้ าในการอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอนะครับ ท้ังนี้ท้ังนั้น จากการได้เข้าไปสัมผัสคลุกคลีกับชุดช่าง หรือน้องๆท่ีออกปฏิบัติงานภาคสนามครับ 
ส่วนใหญ่จะมีปัญหาท่ีหัวเจาะนะครับ หัวเจาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวเจาะพีดีซี ขนาดหกนิ้ว ซึ่งก็ต้องใช้น าร่องเจาะ
ผ่านด่านหินลงไปนะครับ เป็นธรรมดาเพราะพื้นท่ีธรณีวิทยาของเชียงรายเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ าเภอเชียงของ 
เจาะลงไปสักสามสิบเมตร ห้าสิบเมตร ไปเจอด่านหินใหญ่ ท้ังนี้ท้ังนั้น ในร่างข้อบัญญัติตรงนี้ไม่ได้มีรายการวัสดุ
ครุภัณฑ์ตรงนี้ไว้เลย ก็แอบเป็นห่วงไม่ได้ในส่วนของงานภาคสนามจริง ตอนนี้รถเจาะบาดาลของเรามีอยู่สามชุด
ต้องหยิบยืมกันไป หยิบยืมกันมาแล้ว ถ้าหากว่าหัวเจาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวเจาะพีดีซี ขนาดหกนิ้ว ท่ีจะต้อง 
 

/ใช้เจาะหิน… 
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ใช้เจาะหินแกร่งลงไปนะครับ ยังไม่รวมหัวเจาะ หัวแฉก หัวเจาะรอบบิดนะครับ โดยกล่าวถึงพีดีซี ขนาดหกนิ้ว 
โดยตรงเลยนะครับ เห็นควรท่ีจะให้มีการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบสามชุด แล้วควรท่ีจะต้องมีส ารองไว้ด้วย ถ้ามิฉะนั้น
แล้วหัวเจาะตรงนี้พัง เราต้องยุติการขุดเจาะและรถก็จะไปจอดเสียเวลานะครับ บางทีเสียเวลาเป็นสองสามอาทิตย์ 
แล้วพี่น้อง สจ. เราก็จะทวงถามเมื่อไหร่จะไปเขตพื้นท่ีนั้น เขตพื้นท่ีนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับ ประการ
สุดท้ายขอช่ืนชม ทีมช่างชุดภาคสนาม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดปฏิบัติการขุดเจาะบ่อบาดาล ท่ีทุ่มเทแรงกายแรงใจ 
มีทักษะมีความสามารถ ถึงแม้ว่างานภาคสนามจะหนักเหนื่อยขนาดไหน ชุดปฏิบัติการขุดเจาะบ่อบาดาลนะครับ
สามารถท่ีจะเจาะลงไป ให้ได้ตาน้ าสูงสุดเพื่อบริการจ่ายน้ าให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี เห็นเทคนิควิธีการของเขา 
ซึ่งมาจากประสบการณ์ของเขา ถึงแม้ว่าทางด้านทรัพยากรน้ าบาดาลจะมีความเห็นไว้ว่าควรขุดเจาะ ไม่เกินหนึ่ง
ร้อยห้าสิบเมตร เป็นเพียงแค่ความเห็นไม่ใช่ค าส่ัง แต่บางทีเจาะไปแล้วไม่ได้น้ า จ าเป็นท่ีจะต้องเจาะเพิ่มเข้าไป ทีม
ช่างทางด้านทรัพยากรน้ าบาดาล บอกว่าถ้าเกินกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร ควรใช้ท่อเหล็ก  เรียนแจ้งปัญหานี้ครับ  
ถ้าใช้ท่อเหล็กลงไปนะครับ เหล็กเมื่อไปเจอกับน้ า หนึ่ง เป็นสนิม สอง ผุ  สาม จะเป็นน้ าตะกรัน ส่ี จะมีอายุได้ไม่
เกินห้าหกปี บ่อนั้นก็จะทรุดก็จะถล่มนะครับ ทีมช่าง อบจ.เชียงราย ของเราเลยเพิ่มขนาดนะครับ แนะน าให้ท้องท่ี
ท้องถิ่นเพิ่มขนาดส่วนของพีวีซี เมื่อก่อนใช้แปดจุดห้ามิลลิเมตร ตอนนี้ใช้สิบสามจุดห้ามิลลิเมตร เพิ่มขนาดขึ้นไป 
แรงดันบาร์พอๆกันหรือเทียบเท่ากันกับท่อเหล็ก ช่างเก่งมากนะครับ เวลาผมไปศึกษา แต่ละวันเขาจะบันทึกไว้เลย 
ว่าเขาเจอตาน้ าท่ีช้ันไหนนะครับ ช้ันไหนท่ีไม่เจอ ยิ่งลึกลงไปเขาใช้ข้อหัวจรวด แล้วก็เป็นท่อทึบไปไว้ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ดินถล่ม แล้วเขาจะใช้ท่อเข้าร่องไปเฉพาะท่ีตาน้ าตรงนั้นเท่านั้น อย่างของเชียงของก็มีขุดเจาะบ่อท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
แปดเก้าปีท่ีผ่านมา ก็ไม่เห็นปัญหาในเรื่องของการทรุด ช่ืนชมนะครับ ช่ืนชมชุดปฏิบัติการขุดเจาะบ่อบาดาลของ
อบจ.เชียงราย ของเรา ผมก็มีเรื่องท่ีจะอภิปรายหรือน าเสนอเพียงเท่านี้ครับ กราบขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณท่านวสุพล นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมครับ เชิญท่านสมเกียรติ ครับ 

นายสมเกียรติ กันธิพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพ ผมนายสมเกียรติ  กันธิพันธ์ สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  เขตอ าเภอดอยหลวง  ได้อ่านในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย        
ปีสองห้าหกเจ็ดแล้วนะครับ ก็เห็นว่าแต่ละโครงการแต่ละหมวดท่ีคณะผู้บริหารได้ต้ังไว้ เห็นว่ามีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาจังหวัดเชียงรายมาก โดยเฉพาะโครงการมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ถ้าเราดูเม็ดเงินแล้วเห็นว่าดู
เหมือนจะมาก แต่ว่าเมื่อคิดเอามาแล้วนะครับ โดยเฉพาะโครงการมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย โซนอ าเภอท่ี
ทางคณะผู้บริหาร ต้ังไว้สิบสองล้านบาท แบ่งเป็นโซนส่ีอ าเภอ ซึ่งปีนี้อ าเภอดอยหลวงได้รับความกรุณาจากคณะ
ผู้บริหารในการสนับสนุนงบประมาณลงไป เพื่อพัฒนาเรื่องการท่องเท่ียว ทุกปีทางอ าเภอดอยหลวงก็จะมีการจัด
งานของประเพณีส่ีเผ่าชาวดอยหลวง แต่ละคืนก็มีคนมาท่ีจะมาเท่ียวประมาณคืนละประมาณพันกว่าคน ท าให้มี
การกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง ถ้าประมาณหนึ่งพันคน คิดเป็นค่าใช้จ่ายแล้วประมาณพันคน ก็คืนละเกือบหนึ่ง
ล้านบาทท่ีกระตุ้นเศษฐกิจ แต่รอบนี้ถ้าหากท่านนายก ท่านได้เล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมการท่องเท่ียว เป็น
ประโยชน์มากส าหรับอ าเภอดอยหลวง ท่ีจะได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการท่องเท่ียว งบประมาณท่ีจะน าไปในการ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมไม้ดอก โซนอ าเภอนี้ ก็จะท าให้เป็นการดึงดูดคนมาท่องเท่ียวมากขึ้น จากท่ีเคยมาเท่ียว
งานส่ีเผ่าชาวดอยหลวง ประมาณหนึ่งพันคนคาดว่าในรอบนี้ เท่าท่ีคุยกันกับผู้บริหารในโซนในแต่ละต าบลนะครับ
เป็นนายก อบต. แต่ละต าบล คาดว่าน่าจะมีคนมาเท่ียวไม่ต่ ากว่าคืนละสองพันคน  

 
/ถ้าสองพัน… 
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ถ้าสองพันคน คืนละเกือบสอง ล้านบาทท่ีจะเกิดเงินหมุนเวียนอ าเภอ ยังไม่รวมกับท่ีพัก คนท่ีขายของก็จะมีเงิน
หมุนเวียนเกิดขึ้นไม่ต่ ากว่าคืนละสองล้านบาท รวมเงินท่ีคนจะมาพักในรีสอร์ทและท่ีโรงแรมไม่ต่ ากว่าสามถึงส่ีล้าน
บาท เพราะฉะนั้นเห็นว่าการลงทุนเราจะเห็นตัวเลขอาจจะเหมือนเยอะ แต่ว่าเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดขึ้นใน
โซนอ าเภอของเราไม่จ าเป็นท่ีต้องมากระจุกอยู่ในอ าเภอภายในจังหวัดนะครับ เพราะทุกปีเรามาเท่ียวกันท่ีจังหวัด
เชียงราย คนมาแน่นมากเลยแต่ว่าก็ท าให้เกิดการส่งเสริมการท่องเท่ียวเกิดขึ้นในส่วนจังหวัดด้วย แต่ปีนี้ขอบคุณ
ท่านนายกและคณะผู้บริหารท่ีเห็นความส าคัญในการท่ีจะกระจายงบประมาณลงมายังเขตโซนอ าเภอ คาดว่าการ
จัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย โซนอ าเภอ ในปีสองห้าหกเจ็ด ท่ีจะจัดขึ้นในประมาณเดือนธันวาคมนี้      
ก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับหนึ่งให้โซนอ าเภอและจะได้ประกาศถึงในเรื่องของการท่องเท่ียวนะครับ ก็จะเกิด
เรื่องของแหล่งการท่องเท่ียวใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมาย เมื่อมีคนมาเท่ียวงานไม้ดอกในอ าเภอแล้ว ก็จะมีเรื่องของใน
เรื่องของแหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอ นอกจากนั้นก็ยังเป็นเรื่องการส่งเสริมเกี่ยวกับอาชีพเกิดขึ้น กลุ่มแม่บ้านก็จะมี
งานท ามากขึ้น อันนี้ก็ขอกราบขอบคุณท่านนายกและทีมผู้บริหารทุกท่าน ท่ีได้เล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริม
การท่องเท่ียวในครั้งนี้ ผมจึงขอสนับสนุนนะครับ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีสองห้าหกเจ็ด ในฉบับ
นี้เป็นอย่างยิ่งครับ ขอกราบขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณท่านสมเกียรติ นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมครับ เกี่ยวกับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีสองห้าหกเจ็ด ผมจะให้ท่านแสดงความคิดเห็นให้ครบก่อนนะครับ แล้วจะได้ให้ฝ่ังบริหารได้ช้ีแจง
ทีเดียวเลย มีไหมครับ ถ้าไม่มี เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายครับ 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ท่านประธานสภาท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ตามท่ีท่านสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท้ังสองท่านนะคะ ได้ลุกขึ้นมาอภิปราย ส่วนหนึ่งดิฉันต้องกราบ
ขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาท้ังสองท่านและท่านสมาชิกสภาท่ีอยู่ในห้องนี้ทุกท่านนะคะ ในส่วนของร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปพีุทธศักราช 2567 นั้น ท่ีมีการต้ังเอาไว้จากข้อสังเกตของท่านวสุพล จตุรคเชนทร์เดชา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเชียงของ เขต 1 เป็นไปตามท่ีท่านได้ให้ค าช้ีแนะและข้อท้วง
ติงนะคะ นั่นหมายถึงว่าท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการจัดท าร่างข้อบัญญัติ ในขณะเดียวกันท่านมีความ
เข้าใจถึงความจ าเป็นในการท่ีจะท างบประมาณรายจ่ายท่ีเกิดขึ้น  วันนี้จะเห็นว่าปัญหาความเดือดร้อนพี่น้อง
ประชาชนในจังหวัดเชียงราย มีค่อนข้างมาก ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้อยู่ในพื้นท่ี ได้รายงานถึง
ประเด็นปัญหาความเดือดร้อนนะคะ โดยเฉพาะท่านท่ีได้ลุกขึ้นมาอภิปรายนี่แหละค่ะ ท่านก็ได้ให้ความเห็นว่าส่ิงท่ี
ภายใต้งบประมาณอันจ ากัดท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่ีเรามี การท่ีเราจะไปด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วย
การหาผู้รับจ้างในการเข้าไปด าเนินงาน ในการเข้าไปด าเนินการให้ได้อย่างท่ัวๆ และใช้งบประมาณยังเกิดความ
คุ้มค่านั้น จ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อเข้าไปด าเนินการในการแก้ไข 
เมื่อมีเครื่องจักรกลแล้ว ส่ิงท่ีเป็นส่วนประกอบของการท่ีจะท าให้เครื่องจักรกลนั้น ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็
คือวัสดุเช้ือเพลิง ซึ่งในการตั้งหมวดวัสดุเช้ือเพลิงนั้น ต้องสอดคล้องกับจ านวนเครื่องจักรท่ีมีและต้องสอดคล้องกับ
ในส่วนของสมรรถนะหรือแม้กระท่ังตารางงาน ท่ีเครื่องจักรนั้นจะต้องไปด าต้องไปด าเนินการท้ังสิบแปดอ าเภอ 
หนึ่งร้อยยี่สิบส่ีต าบล หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามหมู่บ้าน ประกอบไปด้วยท่านสมาชิกสภาของเราจ านวนถึง สามสิบ
หกคน งบประมาณรายจ่ายในปีนี้ท่ีเราต้ังเอาไว้ เป็นหมวดวัสดุเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน จ านวนสามสิบหกล้าน
บาท แน่นอนค่ะเมื่อเทียบกับปัญหาความเดือดร้อนท่ีมีเกือบจะทุกพื้นท่ี  

/ไม่ว่าจะเป็น… 
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ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางในถนนทางการเกษตร ถนนในแหล่งท่องเท่ียว หรือแม้กระท่ังในเรื่องของแหล่งน้ าต่างๆ และ
เมื่อเทียบกับจ านวนเครื่องจักรท่ีเราพยายามจะจัดหาจัดซื้อขึ้นมา เพื่อให้เพียงพอต่อการเข้าไปแก้ไขปัญหาสามสิบ
หกล้าน ไม่เพียงพอแน่นอน แต่ด้วยความจ ากัดของงบประมาณรายรับท่ีเป็นรายรับของเราในประจ าปีนี้นะคะ และ
ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆหรือแม้กระท่ังกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆ เพื่อไปส่งเสริมศักยภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
แหล่งท่องเท่ียวภาคการเกษตร งบรายการท่ีเป็นรายจ่ายประจ าอีกจ านวนมากมาย จึงท าให้วันนี้เราจึงต้องมีการ
ปรับลดในส่วนของวัสดุเช้ือเพลิงลง แต่ท้ังนี้ในส่วนของวัสดุเช้ือเพลิงท่ีเราปรับลดลงนั้น เพื่อการด าเนินการของ
เครื่องจักรท่ีสามารถไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนโยบาย ในข้อท่ีหนึ่งของตัวนี้ท่ีได้ประกาศต่อ
สาธารณชน ท้ังสิบสามข้อและเราบอกกันบอกว่าในสิบสามข้อ ต้องท าให้ได้ และหากท าได้ท้ังสิบสามข้อ             
นั่นหมายถึงจังหวัดเชียงรายเกิดการพัฒนาและเกิดการเดินหน้าไปนะคะ ประชาชนในจังหวัดเชียงรายจะมีความสุข
มากขึ้นนะคะ  ท้ังนี้ในส่วนของนโยบาย ข้อท่ีหนึ่งในการเพิ่มเครื่องหมายเครื่องมือเครื่องจักรกลต่างๆ เราได้มีการ
ด าเนินงานตามท่ีเราได้มีการแจ้งและแถลงนโยบายต่อสภานี้ไปแล้ว  แต่ก็ด้วยเนื่องจากงบประมาณท่ีมีจ ากัดและ 
ในส่วนของนโยบายปีนี้ท่ีเราบอกว่าเครื่องจักรกลท้ังหมดท่ีมีอยู่นะคะ เราจะกระจายการแก้ไขปัญหาหนึ่งพันเจ็ด
ร้อยห้าสิบสามหมู่บ้าน หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามกิโลเมตร ของการท่ีเครื่องจักรจะเข้าไปในการแก้ไขปัญหาให้ครบ
ทุกหมู่บ้าน ท้ังนี้จ านวนวัสดุเช้ือเพลิงท่ีต้ังไว้ สามสิบหกล้านบาทถ้วน ไม่เพียงพอแน่นอนกับจ านวนของระยะทาง
ในการท่ีจะไปแก้ไขปัญหาถึง หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสามกิโลเมตรนั้น ไม่เพียงพอแน่นอนนะคะ เพราะฉะนั้นจึง
อาจจะต้องได้ไปดูเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ ในการท่ีจะเก็บเข้ามาเพิ่มเติม เราก็จะมาด าเนินการในการขออนุมัติต่อ
สภาแห่งนี้ในโอกาสถัดไปค่ะ ต้องกราบขอบพระคุณท่าน สจ.วสุพล จตุรคเชนทร์เดชา มากๆนะคะ ท่ีให้ความ
เมตตาและเข้าใจต่อวิธีการ กระบวนการในการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณความจ าเป็น  และความคุ้มค่า
ก่อให้เกิดการน ามาซึ่งการพัฒนาในจังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืนและท่ัวถึงค่ะ ในส่วนของเรื่องของหัวเจาะชุดน าท่ี
เป็นหัวเจาะพีดีซี  หกนิ้ว ท่ีต้องน าเรียนจริงๆว่าจ านวนหัวเจาะถึงสองตัว  สองเครื่องนะคะ ก็ไปเสียอยู่ท่ีพื้นท่ีของ
ท่าน สจ.วสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา ท่ีเข้าไปแก้ไขปัญหา เข้าไปในเรื่องการหาพื้นท่ีแหล่งน้ านะคะ น้ ากินน้ าใช้ใน
พื้นท่ีของต าบลสถาน อ าเภอเชียงของ ในเขตพื้นท่ีของท่าน สจ. วสุพล ท่านไปยืนดูควบคุมเครื่องจักรกลนะคะ 
ตรวจสอบเครื่องจักรกลให้ก าลังใจบุคลากรท่ีเข้าไปด าเนินงานทุกวันนะคะ ท่านได้เข้าไปทุกๆวัน ดิฉันก็ได้มีโอกาส
เดินทางเข้าไปด้วย จะเห็นว่าท่านใส่ใจ เพราะฉะนั้น การท่ีจะการท างานของเครื่องจักรกลนั้นท่านควบคุมไปด้วย 
จึงท าให้ความละเอียดท่ีท่านไปควบคุมในการท างานนี่แหละค่ะ วันนี้ในชุดตัวหัวเจาะถึงสองตัว รู้สึกว่าจะตกนะคะ 
จะต้องมีการจัดซื้อเพิ่มเติมในพื้นท่ีของท่านเลยทีเดียว แต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุค่ะ วันนี้เรามีเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล
จ านวนท้ังส้ิน สามเครื่องนะคะ เป็นชุดขุดเจาะขนาดใหญ่ท้ังนี้ โดยอ านาจหน้าท่ีของเราในส่วนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เราไม่ได้มีอ านาจหน้าท่ีโดยตรงกับการเข้าไปด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาในเรื่องของแหล่งน้ าท่ีเป็น
ชุดเครื่องจักรกลชุดขุดเจาะบ่อบาดาล แต่วันนี้เราได้ท างานร่วมกันบูรณาการร่วมกันกับกรมทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ในการท่ีเราจะไปด าเนินการในเรื่องของการหาเครื่องจักรเข้ามาสนับสนุนในการท างานกับในส่วน
ของกรมทรัพยากร ดังนั้น ในระดับความลึก หรือแม้กระท่ังในเรื่องของความช านาญการ ในเรื่องของการอบรมใน
เรื่องของเจ้าหน้าท่ี จะต้องเป็นไปตามข้อระเบียบของกรมทรัพยากร และเป็นไปตามข้อก าหนดในระดับความลึก
ต่างๆ ท้ังนี้ ในการขุดเจาะบ่อบาดาลแต่ละบ่อนั้น เจ้าหน้าท่ีของเราท่ีท่านชมว่าสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี 
จะต้องเข้าสู่กระบวนการอบรม และในทุกๆบ่อท่ีมีการขุดเจาะต้องรายงานต่อกรมทรัพยากรด้วยนะคะ อันนี้ก็ขอ
อนุญาตน าเรียนว่ากระบวนการท่ีจะด าเนินการ ในการจัดท าไปในระดับความลึกในระดับต่างๆนั้น ท้ังนี้ต้องเป็นไป
โดยระเบียบท่ีก าหนดจากในส่วนของกรมทรัพยากรด้วยนะคะ เราไม่สามารถท่ีจะก าหนดได้เอง ตามท่ีเราต้องการ  

 
/ในขณะเดียวกัน… 
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ในขณะเดียวกันเราค านึงถึงเป้าหมาย นั่นหมายถึงว่าเมื่อขุดเจาะไปแล้ว เป้าหมายก็คือจะต้องได้น้ ากินน้ าใช้ใน
ปริมาณท่ีเพียงพอต่อในพื้นท่ีนะคะ ต้องขออนุญาตได้น าเรียนท่าน สจ. วสุพล จตุรคเชนทร์เดชา ด้วยนะคะ 
ขอบพระคุณในส่วนของท่าน สจ.สมเกียรติ ท่ีในส่วนของท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขต
อ าเภอดอยหลวง ท่ีในรอบปีนี้เรามีการกระจายงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน ซึ่งจะจัดในรอบประมาณวันท่ี 16 
ธันวาคมไปจนถึงวันท่ี 17 มกราคมของ ปีพุทธศักราช 2567 ภายในปีหน้า เรามีการกระจายการจัดงานเพื่อให้
เกิดการกระจายรายได้ กระจายการท่องเท่ียวนะคะ แล้วก็สร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนกระจายงบประมาณ
นี้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ในขณะเดียวกันให้เกิดความท่ัวถึงและให้เกิดความยั่งยืนกับพี่น้องประชาชน โดยเรา
ค านึงถึงพี่น้องประชาชนท่ัวทั้งจังหวัดเชียงราย ไม่ได้อยู่ในเขตใดเขตหนึ่ง เราได้มีการด าเนินการกระจายการจัดงาน
มหกรรมไม้ดอกอาเซียน ปีนี้จะเป็นปีท่ีสามแล้วค่ะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการกระจายในส่วนของการจัดงานนี้จะ
ก่อให้เกิดรายได้ จะก่อให้เกิดการท่องเท่ียว จะก่อให้เกิดอาชีพและจะก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้อง
ประชาชนในล าดับต่อไปนะคะ ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่าน และขออนุญาตได้น าเรียนช้ีแจงต่อท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อีกครั้งหนึ่งค่ะ  

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นะครับ ท่านสมาชิกก็ได้แสดงความคิดเห็นหลาย

ท่านแล้วนะครับ ท่านนายกก็ได้ช้ีแจงและท าความเข้าใจ ผมก็จะขอด าเนินการต่อไปเลยนะครับ เนื่องจากว่าญัตติ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2567  ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เราจะพิจารณาสามวาระ ประกอบด้วย 

วาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ 
 วาระท่ี  2  แปรญัตติ 
 วาระท่ี  3  ลงมติ  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การพิจารณา  จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  ผมก็จะด าเนินการพิจารณา ทีละวาระนะครับ 
       วาระท่ี  1 ขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พุทธศักราช 2567  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอมติเลยนะครับ  ท่านใดเห็นชอบรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พุทธศักราช 2567  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือขึ้นครับ เป็นอันว่าท่ีสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ    29   เสียง        งดออกเสียง     4     เสียง 
 

       ก่อนเข้าสู่การพิจารณา วาระท่ี 2 การแปรญัตติของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย       
ขอเชิญท่านเลขาสภาช้ีแจงข้อระเบียบครับ  
 
 
 
 
 

/ว่าท่ี ร.ต.ปภาวิน...   
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ว่าที่ ร.ต.ปภาวิน  ปวงใจ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พุทธศักราช2547   ข้อ 103  

คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภทคือ  (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่
น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน   (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลท่ีไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า  3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน  

ข้อ  105  ภายใต้ข้อบังคับข้อ  103  และข้อ  104  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
บุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ  ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าท่ี
ของสภาท้องถิ่น  ดังนี้  
  1.  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  2.  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   

3.  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
  4. คณะกรรมการอื่น ๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร  
 ในวันนี้สภาจะด าเนินการเลือก  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย  ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีคือ 
            1. พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พุทธศักราช 2567 ท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงมติรับหลักการแล้ว  โดยละเอียดภายใน
ก าหนดเวลาท่ีสภาก าหนด  ตามข้อ 49 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พุทธศักราช 2547 
  2. จัดท ารายงานและบันทึกความเห็น และร่วมประชุมเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือ ช้ีแจงข้อ
สงสัย รายงาน และบันทึกความเห็นท่ียื่นต่อประธานสภา ตามข้อ 50 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พุทธศักราช 2547 
  3. พิจารณาเฉพาะข้อความท่ีได้มีมติไปแล้ว แต่ขัดแย้งหรือบกพร่องในสาระส าคัญ  ข้อ 51 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พุทธศักราช 2547 ขอแจ้งข้อระเบียบตามนี้ 
ขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ ตามท่ีท่านเลขาได้ช้ีแจงระเบียบว่าคณะกรรมการแต่ละคณะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า  3  คน 

แต่ไม่เกิน  7  คน  ผมจึงอยากขอมติท่ีประชุมว่าเห็นสมควรก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพุทธศักราช 2567  มีจ านวนกี่คนครับ  ขอเชิญสมาชิกครับ 

นายอนุชา  ยอดเชียงค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ีเคารพ กระผมนายอนุชา  ยอดเชียงค า  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  อ าเภอแม่สาย  เขต 1 ขอเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จ านวน   7  คน ครับ 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
1. นายเดช  จ่ิงมาดา 

 2. นายชาญชัย  แสนรัตน์ 
/มีผู้ใด... 
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 มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เป็นอันว่าท่ีสภาแห่งนี้  เห็นชอบให้จ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีจ านวน  7  คน  

ต่อไปจะด าเนินเลือก คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ขอเชิญ
ท่านเลขาสภาช้ีแจงข้อระเบียบครับ  

 

ว่าที่ ร.ต.ปภาวิน  ปวงใจ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พุทธศักราช 2547 และฉบับแก้ไข

เพิ่มเติม ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอช่ือให้เสนอได้โดย
ไม่จ ากัดจ านวน  เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาบังคับใช้โดยอนุโลม ซึ่งข้อ 12 
ก าหนดว่าวิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาบังคับใช้โดยอนุโลม กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน  ให้เลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่นคนท่ีหนึ่งก่อน  แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นใด  ล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนท่ีพึงมี 
ฉะนั้น การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ประจ าปีงบประมาณ 
พุทธศักราช 2567 จะด าเนินการเลือกทีละคน จนกว่าจะครบตามจ านวน คือเลือกคนท่ีหนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกคน
ถัดไปจนครบตามจ านวนท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  มีมติคือ 7 คน ขอแจ้งข้อระเบียบตามนี้ครับ 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ ตามท่ีท่านเลขาได้ช้ีแจงระเบียบ ต่อไปจะด าเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติ  เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พุทธศักราช 2567  ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1  ครับ 

นายชัยวัฒน์   อุดขา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ีเคารพ  กระผมนายชัยวัฒน์  อุดขา  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอป่าแดด  ขอเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 1 คือนายอ านาจ  ทาจินา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
อ าเภอเมือง  เขต 6  

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
1. นางปาริชาติ  จิระมณี 

 2. นายอนุรักษ์   ทองเสรี 
มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอื่นอีก เป็นอันว่า ท่ีประชุมมีมติให้นาย

อ านาจ  ทาจินา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมือง  เขต  6 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  คนท่ี 1 ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ ช่ือคณะกรรมการแปร
ญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 2  ครับ 

 
 

/นางทานตะวัน… 
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นางทานตะวัน  แสนพิช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ีเคารพ ดิฉันนางทานตะวัน  แสนพิช  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมือง  เขต 7  ขอเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 2 คือนางนิตยา  ยาละ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
อ าเภอเวียงแก่น  

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ   มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
1. นายสะอาด   ปัญญาดี 

 2. นายจิรากร แก้วเข่ือน 
มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอื่นอีก เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติให้        

นางนิตยา ยาละ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเวียงแก่น  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ    
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 2  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 3 ครับ 

นายสุวิน  เคร่ืองสีมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ีเคารพ  กระผมนายสุวิน  เครื่องสีมา สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเชียงแสน เขต 1 ขอเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  คนท่ี 3  คือนายสุรเชษฐ วงศ์น้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย อ าเภอพาน เขต 2  

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ  มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
1. นายบุญตัน   เสนค า 

 2. นายอ านาจ ทาจินา 
มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอื่นอีก เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติให้        

นายสุรเชษฐ  วงศ์น้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอพาน เขต 2 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 3 ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือ   
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 4  ครับ 

นายสมัคร  กันจีนะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย     
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ีเคารพ กระผมนายสมัคร  กันจีนะ สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอแม่สรวย เขต 2 ขอเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 4  คือนายสมเกียรติ  กันธิพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย อ าเภอดอยหลวง  

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ  มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
1. นายชินกร ก๊อใจ 

 2. นายอนุชา ยอดเชียงค า 
/มีท่านใด... 
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มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอื่นอีก เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติให้     
นายสมเกียรติ  กันธิพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอดอยหลวง  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 4 ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 5  ครับ 

นางรัชนีกร  วงษา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย         
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ีเคารพ  ดิฉัน นางรัชนีกร  วงษา  สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเวียงป่าเป้า  เขต 1 ขอเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  คนท่ี 5  คือนายเดช  จ่ิงมาดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย  อ าเภอเมือง  เขต  2 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ  มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
1. นายชัยวัฒน ์ อุดขา 

 2. นายชินกรณ์ บั้งเงิน 
มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอื่นอีก  เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติให้    

นายเดช  จ่ิงมาดา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  อ าเภอเมือง  เขต 2  เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 5 ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการ
แปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 6  ครับ 

นายอนุรักษ์  ทองเสรี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ีเคารพ  กระผมนายอนุรักษ์  ทองเสรี  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเชียงแสน เขต  2 ขอเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 6 คือนายสุวิน  เครื่องสีมา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย อ าเภอเชียงแสน  เขต  1 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ  มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
1. นายสมัคร กันจีนะ 

 2. นายวราวุฒ ิ ไชยวงค์ 
มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอื่นอีก เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติให้                       

นายสุวิน  เครื่องสีมา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเชียงแสน  เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 6  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือ คณะกรรมการ
แปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  คนท่ี 7  ครับ 

นายจรัญ  สิทธิวงค ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย      
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ีเคารพ กระผมนายจรัญ  สิทธิวงค์  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเวียงป่าเป้า  เขต 2 ขอเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 7 คือ นางรัชนีกร  วงษา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย อ าเภอเวียงป่าเป้า เขต  1 

/นายสุธีระพงษ์...   
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นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
1. นายนิคม ยะป๊อก 

 2. นางทานตะวัน  แสนพิช 
มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอื่นอีก เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติให้       

นางรัชนีกร วงษา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเวียงป่าเป้า เขต  1 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 7 

 มติท่ีประชุมในการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2567  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   จ านวน 7  คน คือ 
  1. นายอ านาจ  ทาจินา 

2. นางนิตยา  ยาละ 
3. นายสุรเชษฐ  วงศ์น้อย 
4. นายสมเกียรติ  กันธิพันธ ์
5. นายเดช  จ่ิงมาดา 
6. นายสุวิน  เครื่องสีมา 
7. นางรัชนีกร  วงษา 
ขอเชิญท่านเลขาสภาช้ีแจงข้อระเบียบ ครับ 

ว่าที่ ร.ต.ปภาวิน  ปวงใจ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พุทธศักราช  2547  ข้อ 45  

ก าหนดว่า  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง   
ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  ผมขอช้ีแจง
เพิ่มเติมการนับเวลาของค าว่า 24 ช่ัวโมง พิจารณาตามหลักการปฏิบัติงานจริง คือ หนึ่งวันจะนับได้ 8 ช่ัวโมง 
ต้ังแต่เวลา 08.30 น.–16.30 น.  ฉะนั้น การเสนอระยะเวลาอย่างน้อยต้องใช้เวลาท้ังส้ิน 3 วัน ขอช้ีแจงข้อ
ระเบียบตามนี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 ขอบคุณครับ ตามท่ีท่านเลขาได้ช้ีแจง ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกเสนอการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  เชิญสมาชิกครับ 

นางนิตยา  ยาละ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ีเคารพ ดิฉันนางนิตยา  ยาละ  สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเวียงแก่น  ขอเสนอเป็นระหว่างวันท่ี 23 ถึงวันท่ี 25 สิงหาคม 2566 ต้ังแต่
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  

/นายสุธีระพงษ…์ 



     สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

-17- 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
 1. นายสรายุธ ฟูวงศ์ 
 2. นายสุวิน เครื่องสีมา 

มีผู้ใดจะเสนอผู้อื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี เป็นอันว่าท่ีสภาแห่งนี้ เห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติ ระหว่างวันท่ี  23  ถึงวันท่ี 25  สิงหาคม 2566 ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  

ฉะนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และให้สมาชิกท่ีมีความประสงค์ขอแปรญัตติ ได้ยื่นค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้ต้ังแต่วันท่ี 23  ถึงวันท่ี 25 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 ในระหว่าง
เวลา 08.30 น.ถึง  16.30 น. รับค าร้องแปรญัตติได้ท่ีเลขานุการสภา  โดยสามารถยื่นค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการ ได้ท่ีส านักงานสภา ช้ัน 2 ครับ และผมขอนัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ของ
ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2567 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันอังคารท่ี 29 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 เวลา 13.30 น. จึงขอ
เชิญท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าวครับ  

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  4 ขอเชิญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 1  
ท าหน้าท่ีครับ 

นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ระเบียบวาระที่  4  ญัตติ  การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตาม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
                                จังหวัดเชียงราย เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครับ 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2566 ต้ังแต่วันท่ี 7 ตุลาคม 2565 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนลดงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2566 จ านวน 1 รายการ เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบ
ลงทุน จ านวน 5 รายการ รวมงบประมาณท้ังส้ิน จ านวน 118,300 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาท
ถ้วน) เพื่อให้การด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีทุกท่านได้รับแล้ว  

การโอนงบประมาณ  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ดังกล่าว  เป็นอ านาจอนุมัติของสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พุทธศักราช 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้โปรดพิจารณาต่อไปค่ะ 

 
 
 

/นายประเสริฐ… 
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นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ตามท่ีท่านนายกได้แถลงต่อสภา  มีท่านใดจะอภิปรายหรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เชิญครับ 
ขอบคุณครับ  เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น  ผมขอมตินะครับ  ท่านใดเห็นชอบการอนุมัติ

โอนงบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 5 
รายการ  โปรดยกมือข้ึนครับ  มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนครับ  

เป็นอันว่าท่ีสภาแห่งนี้เห็นชอบ การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 5 รายการ ในวงเงินงบประมาณ 118,300 บาท (หนึ่งแสน
หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)  

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ   29   เสียง    งดออกเสียง   4   เสียง 

ระเบียบวาระที่  5  ญัตติ  การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย                                               
                                องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครับ 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2566 ต้ังแต่วันท่ี 7 ตุลาคม 2565 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป นั้น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลง
ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2566 ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ งบประมาณท้ังส้ิน 68,900.-บาท (หกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีทุกท่านได้รับแล้วนั้น  

การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2566 เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ในงบ
ลงทุน ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้โปรดพิจารณาต่อไปค่ะ 

นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ขอบคุณครับ  ตามท่ีท่านนายกได้แถลงต่อสภา มีท่านใดจะอภิปรายหรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติ

แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เชิญครับ 
เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมตินะครับ  ท่านใดเห็นชอบการอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลง 

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกท่านใด 
ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือข้ึนครับ   

 
 
 
 

/เป็นอันว่า… 
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เป็นอันว่าท่ีสภาแห่งนี้ เห็นชอบการอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ านวน 1 รายการ ในวงเงินงบประมาณ 68,900.-บาท (หกหมื่นแปดพันเก้าร้อย
บาทถ้วน)   

  ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ   29   เสียง  งดออกเสียง   4  เสียง นะครับ  

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  6  ขอเชิญท่านปภาน นัยต๊ิบ ครับ 

นายปภาน   นัยต๊ิบ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 2 
ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง  รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ  ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
                                ขั้นต่ ามาตรฐานการจัดการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
                                ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2566 

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช 2540 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 5 พุทธศักราช 2562 มาตรา 35/5 นายกมีอ านาจหน้าท่ี ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย  
และรับผิดชอบในการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อบัญญัติ นโยบายและพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเองและรายงานผลการจัดบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ช้ีวัดให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบทางเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังนั้น  เพื่อให้การ
ปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์  ของพระราชบัญญัติดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงขอประกาศ
รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐาน การจัดบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2566  มาเพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบ  

จึงเรียนเสนอต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้ทราบโดยท่ัวกันค่ะ 

นายปภาน   นัยต๊ิบ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 2 
ขอบคุณครับ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สภารับทราบนะครับ 

ระเบียบวาระที่  7  เรื่อง  การขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
                               นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครับ 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามแผนการกระจายอ านาจ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 
พุทธศักราช 2551 และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

/ฉบับท่ี 2… 
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ฉบับท่ี 2  ด้านการถ่ายโอนภารกิจ  ก าหนดให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ่ายโอนสถานีอนามัย  ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพด าเนินการตามภารกิจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและ
บ าบัดโรค และรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น โดยในระยะแรกให้ถ่ายโอนตามความพร้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นท่ีและระยะสุดท้าย  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่พร้อมรับการถ่ายโอนก็ให้ถ่ายโอนให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  สถานีอนามัยในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  หรือในปัจจุบันเรียกช่ือว่า “สถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล” ถือเป็นการจัดบริการ
สาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีสมควรได้รับการพัฒนาให้เป็น  “ตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม Social Safety Net ”ของ
ประชาชน  เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมและ
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเหมาะสมกับสภาพการณ์ของท้องถิ่น ฉะนั้น การท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย จะเสนอขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล นอกจากจะเป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในพื้นท่ี
จังหวัดเชียงราย   

ดิฉันขอเรียนยืนยันต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประเมินตนเองตามตัวช้ีวัดความพร้อมรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60 
พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ได้รับคะแนนมากกว่าร้อยละ 90 อยู่ในระดับดีเลิศ  
จึงมีความพร้อมและความมุ่งมั่นท่ีจะรับการถ่ายโอนภารกิจ และขับเคล่ือนการพัฒนาการบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน 
ให้แก่ประชาชน โดยในปีงบประมาณ พุทธศักราช 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะด าเนินการ
ขอรับการถ่ายโอน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล จ านวน 69 แห่ง แต่ท้ังนี้ต้องรอผลการประเมินจากคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้าน
สาธารณสุข ให้แก่ อปท. และจะด าเนินการประสานให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพท่ีจะรับถ่ายโอนต่อไป  

ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการด าเนินการ ถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60 
พรรษา นวมินทราชินี  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอ านาจ  ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบประกาศใช้ตามบทบัญญัติ  แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช  2542  มาตรา 12 (4)  ก าหนดให้มีการประเมิน
ความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพื่อรับการถ่ ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา              
นวมินทราชินี  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 4 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านบุคลากร ด้านการเงิน
และการจัดสรรทรัพยากร และด้านแผนพัฒนาสาธารณสุข โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะด าเนินการ
จัดส่งเอกสารขอรับการประเมินความพร้อมในประเด็นดังกล่าว พร้อมด้วยหลักฐานเอกสารไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

ดิฉันขอเรียนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า หลักการถ่ายโอนภารกิจ สถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้แก่  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  ตามแนวทางของคณะกรรมการ การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ “งานไป  
เงินไป  ต าแหน่งไป  บุคลากรสมัครใจ” ซึ่งดิฉันขอให้ค ามั่นสัญญาว่า จะด าเนินการบริหารภารกิจถ่ายโอนสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ตามหลักธรรมาภิบาล
และยึดประโยชน์ของประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายเป็นหลัก 

 
/ดิฉันหวังว่า… 



     สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
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ดิฉันหวังว่า  คงจะได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ข้าราชการ  
พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อผลักดันให้การด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอนสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  บรรลุเป้าหมายตาม
เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย ว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต่อไป 

ดิฉันขอขอบพระคุณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายทุกท่าน ท่ีได้ให้เกียรติรับฟังการแถลงของดิฉันในวันนี้ ดิฉันหวังว่าจะได้รับความร่วมมือ  
ความไว้วางใจ และสนับสนุนการขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ชาวจังหวัดเชียงราย สืบต่อไป  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ   

จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  เพื่อโปรดทราบค่ะ 

นายปภาน   นัยต๊ิบ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 2 
 ขอบคุณครับ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  สภารับทราบนะครับ 

ระเบียบวาระที่  8  เร่ือง  อื่น ๆ    
 ต่อไปเป็นวาระอื่นมีท่านใดจะเสนอบ้างครับ เมื่อไม่มีนะครับ ผมได้ด าเนินการตามระเบียบวาระครบถ้วน
แล้วนะครับ ผมก็ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่านรองนายก ท่านรองประธานสภา 
ท่านสมาชิก ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการประชุมสภาในครั้งนี้  
ผมขอเลิกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอบคุณครับ     

  
 

 
 

                                                        เลิกประชุมเวลา  15.35 น. 
 

 

 

 

 

 

 




